

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

ประเภทแสดงรายการเคลื่อนไหวในใบแสดงรายการ สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ชื่อผลิตภัณฑ์	 บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทแสดงรายการเคลื่อนไหวในใบแสดงรายการ สำหรับลูกค้านิติบุคคล (Business Statement Savings Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคล โดยจะได้รับสมุดประจำตัวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (Proxy Passbook) เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมกับธนาคาร ทั้งนี้ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีจะแสดงในใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ตามความถี่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร
จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำและสูงสุด	ขั้นต่ำ 500 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	0.25 - 0.125% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	2 ครั้ง/ปี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none">• เป็นบัญชีสำหรับลูกค้านิติบุคคล• ธนาคารจะออกและจัดส่งใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ให้ลูกค้าทราบเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่ลูกค้าเจ้าของบัญชีแจ้งความประสงค์ โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร (สำหรับบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวธนาคารจะออก Statement ให้ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม)
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none">• ฝาก โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยจำนวนเงินและประเภทการฝาก โอน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางบริการ• ถอนเงินสดได้เฉพาะที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยต้องนำสมุดประจำตัวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (Proxy Passbook) และเอกสารแสดงตน มาเป็นหลักฐานประกอบการถอนเงิน• ถอนโดยการโอน สามารถทำรายการได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมบัญชี	50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ช่องทางในการติดต่อ	บิวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none">• การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม• เงินฝากได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด• ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง• หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ หรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร